

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

ส่วนภูมิภาค		
ประเด็น	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
โรคไหม้ข้าว	๑. สนง.เกษตร อ.เมืองลำปาง เตือนชาวนาเฝ้าระวัง “โรคไหม้ข้าว” ทั่วพื้นที่วงกว้าง	สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ เชียงใหม่
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	๒. สก๊อปพิเศษ : ชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกเจริญ ต้นแบบความสำเร็จของเกษตรกรที่ จ.อำนาจเจริญ	แนวหน้า
ทิวลิปสยาม	๓. รอบทิศถิ่นไทย "ทิวลิปสยาม" พืชทางเลือกสร้างรายได้ให้เกษตรกร	NBT๒HD
ลำไย	๔. เกษตรกรชาวสวนลำไย นครพนม เฮ !! คณะกรรมการบริหารโครงการ เร่งพิจารณาเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี ๒๕๖๓ เพื่อรับสิทธิ์การช่วยเหลือจากภาครัฐ	Talknewsonline.com
	๕. เกษตรกรชาวสวนลำไย นครพนม เฮ !! คณะกรรมการบริหารโครงการ เร่งพิจารณาเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย	สำนักข่าวความมั่นคง
	๖. เกษตรกรชาวสวนลำไย นครพนม เฮ !! คณะกรรมการบริหารโครงการ เร่งพิจารณาเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี ๒๕๖๓ เพื่อรับสิทธิ์การช่วยเหลือจากภาครัฐ	Voice เสียงประชาชน



สนง.เกษตร อ.เมืองลำปาง เตือนชาวนาเผ่าระวัง “โรคไหม้ข้าว” ทั่วพื้นที่  
กว้าง



สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง เตือนชาวนาเผ่าระวังโรคไหม้ข้าว (Rice Blast Disease) โดยโรคดังกล่าวพบมากในนาขั้นน้ำฝน ข้าวพันธุ์พื้นเมืองซึ่งไวต่อช่วงแสง พบส่วนใหญ่ใน ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และ ภาคใต้

ซึ่งสาเหตุเกิดจากเชื้อรา *Pyricularia grisea* Sacc. โดยอาการของโรคระยะกล้า ใบจะมีแผล จุดสีน้ำตาลคล้ายรูปตา มีสีเทาอยู่ตรงกลางแผล ความกว้างของแผลประมาณ 2-5 มิลลิเมตร และความยาวประมาณ 10-15 มิลลิเมตร แผลสามารถขยายลุกลาม และกระจายทั่วบริเวณใบ ถ้าโรครุนแรงกล้าข้าวจะแห้งพุดตาย อาการคล้ายถูกไฟไหม้

ในส่วนระยะแตกกอ อาการมักพบได้ที่ใบ ข้อต่อของใบ และข้อต่อของลำต้น ขนาดแผลจะใหญ่กว่าที่พบในระยะกล้า แผลลุกลามติดต่อกันได้ที่บริเวณข้อต่อ ใบจะมีลักษณะแผลคล้ายสีน้ำตาลดำ และมักหลุดจากกาบใบเสมอ

นอกจากนี้ในระยะออกรวง (โรคเน่าคอรวง) ถ้าข้าวเพิ่งจะเริ่มให้รวง เมื่อถูกเชื้อราเข้าทำลาย เมล็ดจะลีบ แต่ถ้าเป็นโรคตอนรวงข้าวแก่ใกล้เก็บเกี่ยว จะปรากฏรอยแผลคล้ายสีน้ำตาล ที่บริเวณคอรวง ทำให้เปลือกหุ้มรวงข้าวร่วงหล่นเสียหายมาก

สำหรับการแพร่ระบาด มักพบโรคในแปลงที่ต้นข้าวหนาแน่น ทำให้อับลม ถ้าใส่ปุ๋ยสูงและมีสภาพแห้งในตอนกลางวัน และชื้นจัดในตอนกลางคืน น้ำค้างยาวนานถึงตอนสายราว 9 โมง ถ้าอากาศค่อนข้างเย็น อุณหภูมิประมาณ 22-25 องศาเซลเซียส ลมแรงจะช่วยให้โรคแพร่กระจายได้ในวงกว้าง

ทั้งนี้สำหรับการป้องกันกำจัด ให้เกษตรกรใช้พันธุ์ต้านทานโรค โดยในโซนภาคเหนือ และ ตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ใช้ข้าวสาย สุรินทร์ 1 เหนียวอุบล 2 เหนียวแพร่ สันปาดอง 1 หางยี 71 กู้เมืองหลวง ขาวโปร่งไคร้ น้ำรู้ ในการเพาะปลูก หวานเมล็ดพันธุ์ในอัตราที่เหมาะสม คือ 15-20 กิโลกรัม/ไร่ ควรแบ่ง แปลงให้มีการระบายถ่ายเทอากาศดี และไม่ควรรีไถปุ๋ยไนโตรเจนสูงเกินไป ถ้าสูงถึง 50 กิโลกรัม/ไร่ โรคไหม้ จะพัฒนาอย่างรวดเร็ว

# มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า



## สฎีพิเศษ : ชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคกเจริญ ต้นแบบความสำเร็จ ของเกษตรกรที่ จ.อำนาจเจริญ

นายประยงค์ บุญทอง ชาวนาผู้ปลูกข้าว บ้านโคกเจริญ ตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญผู้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 มายาวนานหลายสิบปี โดย ยึดอาชีพทำนาปลูกข้าวมาตั้งแต่เกิด รับผิดชอบคดกทอดมาจากบรรพบุรุษ เรียนรู้ การทำนาปลูกข้าวจนเข้าใจและชำนาญดี ต่อมา บิดา มารดา แก่ชรา จึงมอบหน้าที่การทำนาปลูกข้าวให้ทำแทนอย่างเต็มตัวไม่ทำให้ บิดา มารดา ผิดหวัง ทำหน้าที่เกษตรกรทำนาปลูกข้าว จำนวน 22 ไร่เศษ กลายเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น รางวัล เข้มแข็งชูเกียรติพระราชทาน ต้นแบบความสำเร็จ ที่ผ่านมาเกษตรกรเดินทาง ไปศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง

นายประยงค์ บุญทอง อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 152 หมู่ที่ 11 บ้านโคกเจริญ ตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นชาวนายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรัชกาลที่ 9 กล่าวได้ว่า จำความได้ คลุกคลีกับท้องทุ่งนาถิ่นโคลนสาบควายมาโดยตลอด เมื่อถึงฤดูฝน จะติดตาม บิดา มารดาไปที่นา ซึ่งห่างจากหมู่บ้านโคกเจริญ ประมาณ 10 กิโลเมตรทุกวัน แบบไปเช้า-เย็นกลับ จึงซึมซับเรียนรู้การทำนาปลูกข้าว จนเข้าใจดี มีความชำนาญมาก จากนั้นได้ช่วยบิดา มารดา ทำนาปลูกข้าว เป็นประจำทุกปี

นายประยงค์ บุญทอง ผู้พลิกคิดเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเต็มรูปแบบ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทั่งแต่งงาน มีครอบครัวประกอบด้วย บิดา มารดา อายุมากแล้ว ก็เลยปล่อยให้ทำนาเองกับครอบครัว แรกๆ ยังอาศัยอยู่กับบิดา มารดา ในหมู่บ้านโคกเจริญ อยู่มาหลายปี เก็บเงินได้ก้อนหนึ่ง จึงขยับขยาย ย้ายไปอยู่ที่นา ก่อสร้างบ้าน คสล. 1 ชั้น พอได้อยู่หลบแดดหลบฝน ตามแบบฉบับครอบครัวเล็กๆ ครอบครัวหนึ่ง

กระทรวง อานเจอในหนังสือพิมพ์ เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ก็นำมาปรับใช้กับที่นา จำนวน 22 ไร่ 2 งาน โดยการแบ่งปลูกข้าว อินทรี จำนวน 13 ไร่ ชุดบ่อเลี้ยงปลา 6 บ่อ เลี้ยงปลานิล ปลาไน ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลายี่สก ฯลฯ นอกนั้น ปลูกไม้ผล จำนวน 7 ไร่ เลี้ยงวัว เป็ด หมู เลี้ยงกบบ่อซีเมนต์ เลี้ยงกบในท่อซีเมนต์ เป็นต้น และทำเป็นอาคารถาวร สำหรับเป็นที่อบรม สาธิต การทำเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร แก่ผู้สนใจทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เข้ามาศึกษาดูงาน ไม่ได้ขาด

นายประยงค์ บุญทอง เกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จ กล่าวด้วยความภาคภูมิใจและปลื้มใจไม่หายว่า เมื่อปี พ.ศ.2560 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมได้รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จนถึงวันนี้ ยังตื่นตื่นดีใจไม่หายเลย

สำหรับแหล่งน้ำใช้น้ำฝนจากบ่อปลาและชุดบ่อบาดาลเพิ่มเติมอีก 2 บ่อ โดยใช้เครื่องสูบน้ำ ให้น้ำไหลผ่านท่อพีวีซีและสายยาง ไปทั่วทั้งโครงการ ซึ่งมีน้ำใช้ตลอดปี...



รอบทิศถิ่นไทย "ทิวลิปสยาม" พืชทางเลือกสร้างรายได้ให้เกษตรกร ข้าวค้ำ วันที่ ๑๑  
ตุลาคม ๒๕๖๓ #NBT๒HD

เกษตรกรชาวสวนลำไย นครพนม เฮ !! คณะกรรมการบริหารโครงการ เร่งพิจารณา  
เยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี **2563** เพื่อรับสิทธิการช่วยเหลือจากภาครัฐ



วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น.นายสุวิทย์ จันทร์หาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2563 โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ซึ่งมีการแบ่งคณะกรรมการออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล โดยระดับจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานกรรมการ เกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดนครพนมหรือผู้แทน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครพนมหรือผู้แทน ยุติธรรมจังหวัดนครพนมหรือผู้แทน เป็นกรรมการ และเกษตรจังหวัดนครพนมเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม) เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2564 ตรวจสอบสิทธิ์ (ติดประกาศประชาคม) และการพิจารณารับรองการแจ้งยืนยันสิทธิการเข้าร่วมโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563

ตามที่มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ได้เห็นชอบตามข้อเสนอของโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรทุกครัวเรือน โดยประมาณ 200,000 ครัวเรือน พื้นที่ไม่เกิน 1,200,000 ไร่ และเป็นพื้นที่ลำไยที่ให้ผลผลิตแล้ว (อายุต้นลำไย

ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป) โดยให้ความช่วยเหลืออัตราไร่ละ 2,000 บาท ครั้วเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ โดยให้  
ดำเนินการให้เกษตรกรชาวสวนลำไยได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

สำหรับจังหวัดนครพนม มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ในพื้นที่ 4 อำเภอ เกษตรกร 11  
ราย จำนวน 11 แปลง พื้นที่เพาะปลูก จำนวน 19.93 ไร่ ประกอบไปด้วย อำเภอปลาปาก 1 ราย พื้นที่  
1 ไร่ อำเภอบ้านแพง เกษตรกร 2 ราย พื้นที่ 8.13 ไร่ อำเภอธาตุพนม เกษตรกร 7 ราย พื้นที่ 10.55  
ไร่ และอำเภอศรีสงคราม เกษตรกร 1 ราย พื้นที่ 0.25 ไร่ โดยทางคณะกรรมการบริหารโครงการระดับ  
อำเภอ พิจารณาผลการตรวจสอบสิทธิ์และรับรองสิทธิ์เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 2 อำเภอ คือ อำเภอปลา  
ปาก และอำเภอธาตุพนม จำนวน 6 ราย พื้นที่ 10.50 ไร่ ซึ่งจากการแจ้งยืนยันขอรับสิทธิ์เข้าร่วม  
โครงการ คณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด ได้รับรองข้อมูลตามที่เกษตรกรแจ้งยืนยันขอรับ  
สิทธิ์เข้าร่วมโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมจะ  
ดำเนินการแจ้งให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบต่อไป ณ ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม สำนักงาน  
เกษตรจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม





## เกษตรกรชาวสวนลำไย นครพนม เฮ !! คณะกรรมการบริหาร โครงการ เร่งพิจารณาเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย

© 14 ตุลาคม 2020

0





ทันเหตุการณ์ ทุกข์ชาวบ้าน ทุกกระบอกเสียง เมื่อประชาชน

นครพนมเกษตรกรชาวสวนลำไย เฮ !! คณะกรรมการบริหารโครงการ เร่งพิจารณาเยียวยาเกษตรกร  
ชาวสวนลำไย ปี 2563 เพื่อรับสิทธิ์การช่วยเหลือจากภาครัฐ

📅 14/10/2020 👤 admin1

